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รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย
เปิดงานกองทนุสตรฯี จังหวดัอทุยัธาน ีพร้อมดนับทบาทผูห้ญงิ 

ขับเคลือ่นแกห้นีค้รวัเรอืน และยาเสพตดิ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงานกองทุนสตรีฯ จังหวัดอุทัยธานี 
พร้อมดันบทบาทผู้หญิง ขับเคล่ือนแก้หนี้ครัวเรือน และยาเสพติด ด้าน “มนัญญา-เจเศรษฐ์” 
วิทยากร ถ่ายทอดพลังเครือข่ายสตรี คนรุ่นใหม่ กับการพัฒนาสังคม-เพิ่มคุณภาพชีวิต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวทางของ                     
นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกฯรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งสร้าง
วิสัยทัศน ์ ขับเคล่ือนงาน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่                     
อย่างยั่งยืน

โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างพลังเครือข่ายสตรีให้
เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ“ รวมถึงนายเจเศรษฐ์ ไทย
เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย

อ่านเพิม่เตมิ

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ”การพัฒนา และส่งเสริมสตรีรุ่นใหม ่ให้มีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพคุณภาพชีวิต“
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ประธานคณะทีป่รกึษารฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาดา ไทยเศรษฐ)์
เผยเตรยีมปรบัโฉมกองทนุพฒันาบทบาทสตรพีนัลา้นใหเ้ขา้ถงึรายบคุคลสรา้งอาชพี 

เสรมิแกรง่เศรษฐกจิชมุชนฐานรากทกุมติิ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชาดา ไทยเศรษฐ์) กล่าวในการเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
เครือข่ายขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ที่จังหวัดพังงา ซ่ึงเป็นประชุมตัวแทน
กองทุนฯ 14 จังหวัดภาคใต้ว่า การมาเป็นประธานเปิดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้กรมการพัฒนาชุมชน                
ที่อยู่ในการกำกับของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เดินหน้าเพิ่มศักยภาพของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี(สกส .) ซ่ึงตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่ ง ลักษณ ์ ชินวั ตร                   
อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือสตรีในทุกพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้นำไปพัฒนา
อาชีพ พัฒนารายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้มีความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
ชุมชนและกรณีชุมชนใดมีสินค้าดี เด่น ดัง หรือมีรางวัลรองรับจะนำมาเช่ือมกับโครงการ
สินค้าโอทอปในระดับต่าง ๆ ต่อไป

ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่นายชาดา ในฐานะรมช.ที่กำกับดูแลกรมการพัฒนาชุมชนต้องการเห็นคือ
การส่งเสริมให้สตรีทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต ่าได้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีการปรับเปล่ียนไปมาก การพัฒนาอาชีพทำได้

อ่านเพิม่เตมิ

หลากหลายมิติมากขึ้น และสตรีจะได้ไม่ไปพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบท่ีดอกเบ้ีย
สูงเป็นภาระให้กับครัวเรือน
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“ดังน้ันขณะนี้กำลังพิจารณาที่ปรับ
ระเบียบในการกู้เงินของกองทุนฯ ที่รัฐบาล
จะจัดสรรให้ปีละประมาณ 1,500 ล้านบาท
ซึ่งเดิมเงื่ อนไขการกู ้กำหนดให ้สมาชิก
กองทุนต ้องรวมกันตั้ งแต ่3  คนขึ้ น ไป
สามารถกู ้ได ้ในวงเงินไม่เกิน2 แสนบาท
ชำระคืนภายใน 2 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.10 บาทต่อปี จะให้แก้ไขเป็นกรณีสมาชิก
รวมตัวกัน 5 คนขึ้นให้ปรับวงเงินกู้เพิ่มเป็น
ไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อต่อยอดอาชีพ และ
ประเด็นสำคัญคือจะแก้เงื่อนไขการปล่อยกู้
ของกองทุนฯให้สมาชิกทุกคน สามารถยื่นกู้  
กับกองทุนฯได ้ด ้วยตนเองรายละไม ่ เกิน 
50,000 บาท และให้ชำระคืนภายใน 1 ปี 
นอกจากน้ันจะพิจารณาขยายให้นักเรียน                
ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปซ่ึงเป็นบุตรหลานของ
สมาชิกสามารถกู้เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ
หรืองานที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดงานภายใต้
การรับรองของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นช่องทาง
สร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นช่องทาง
อาชีพในอนาคต ” นางสาวมนัญญากล่าว

สำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพ ชี วิ ต ข องสตรี ใน แต ่ ล ะพื้ น ที่
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซ่ึงแต่ละปีสมาชิก
จะมีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น              
ทั่วประเทศตามภูมิภาค



ยุคนี้เราปฏิเสธคนเจนฯ ใดเจนฯ หน่ึงไม่ได้ เพราะในการผลิต
สินค้าต้องอาศัยความรู้ของทุกฝ่าย เช่น การย้อมผ้า คนรุ่นพ่อแม่
ก็มีความถนัดเรื่องการย้อมสีรู้ว่าต้องใช้วัตถุดิบใด ต้มกี่ครั้งถึงจะได้
สีตามต้องการ แต่ในส่วนของลายผ้าก็เป็นงานถนัดของคนรุ่นลูกที่รู้
ว่าลายแบบไหนกำลังมาแรงทำออกมาแล้วจะถูกใจตลาด หรือจะ
ทำคอนเทนต์ออนไลน์ยังไงคนสนใจถือเป็นการทำงานร่วมกัน 
ดังน้ันทุกคนจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
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“ปัจจุบันคนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาสินค้าในบ้านเกิดค่อนข้างเยอะ 
ซึ่งคนกลุ ่มนี้มีความเช่ียวชาญ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู ่แล้ว               
ต่างจากคนรุ่นก่อนที่ยังขายแบบดั้งเดิม หน่ึงในกรณีศึกษาที่เราพบ
คือ สุเมธแผนโบราณ OTOP จากจังหวัดขอนแก่น ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่
กลับไปพัฒนาชุมชน และเลือกใช้แพลตฟอร์ม TikTok.Shop.ในการ
สร้างคอนเทนต์ และเปิดร้านค้าออนไลน์โดยมีการทำวิดีโอที่สนุก
และไลฟ์ขายของร่วมด้วย ทำให้ร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 40%”              
ชนดิากล่าวเสริม

TikTok x กรมการพฒันาชมุชน x #ช้อปไดท้กุถิน่
TikTok x กรมการพฒันาชมุชน 

กับภารกจิเพิม่เสรมิทกัษะดจิทิลั และมลูคา่ OTOP ไทย (ตอนที ่2)

เร่ือง : เพ็ญทิพา ทองคำเภา ภาพ : ณัฎฐาจิตรา ชินารมย์รัตน์

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

คุณชนิดา คล้ายพันธ์
Head of Public Policy 

Thailand, TikTok



นอกจากความตั้งใจที่ดีต่อผู้ประกอบการ OTOP.แล้วนายชัยวัฒน์เล่าว่า ไม่ใช่แค่คนทำ 
OTOP.เท่าน้ันที่ต้องเรียนรู้ ผู ้ผลิตสินค้าทุกประเภทก็ต้องเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลา เพราะเทรนด์
เปลี่ยนอยู่เสมอ 

“ในส่วนของสินค้า OTOP ที่ยังต้องใช้ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและวัสดุในท้องถิ่น อาจ
ต้องมีการปรับรูปแบบการนำเสนอ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือหากเป็นผลผลิตทางการเกษตร ต้องปลอดสารเคมี 
เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก

“การจับมือระหว่าง TikTok และกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ ทำให้เราเห็นภาพเส้นทาง
การทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่ มมูลค่าให้สินค้า 
OTOP ไทย ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
ผสานร่วมกับภูมิป ัญญาของผู ้ประกอบการไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู ้คนเห็นถึง
ความสำคัญของสินค้า OTOP และในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ ้น GDP
ให้ประเทศด้วย”

ความน่าสนใจของการคอลแล็บในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมทักษะดิจิทัล ในส่วนของการ
พัฒนาสินค้า OTOP เพื่อส่งออกต่างประเทศ ก็เป็นอีกหน่ึงภารกิจที่ทั้งสององค์กรเห็นชอบ
ตรงกันว่าควรส่งเสริม 
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OTOP ไทยเปน็สินคา้ทีมี่ความพิเศษ 
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“สินค้า OTOP ไทยมีความสร้างสรรค์ ที่สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละภูมิภาค 
สามารถนำเสนอความเป็นท้องถิ่นได้ ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง และทาง
ทีม TikTok ก็พร้อมช่วยโปรโมตสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านการไลฟ์บน TikTok.Shop.และ
การทำคอนเทนตท์ี่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้เต็มดี

“ในมุมของต่างชาติเอง ก็มองว่าสินค้า OTOP ไทยเป็นสินค้าที่มีความพิเศษ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร และมีเรื่องราวที่น่าสนใจ” ชนดิาเล่า
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จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู ้ประกอบการ OTOP และตลาดต่างประเทศ ทำให้            
นายชัยวัฒน์ เห็นว่าต่างชาติให้ความสนใจสินค้า OTOP ไทยใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เป็นสินค้า
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพราะวัตถุดิบที่นำมาผลิตส่วนใหญ่ล้วนมาจากธรรมชาติ 
และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติ  
เม่ือย้อมเสร็จแล้วก็นำน ้าที่เหลือไปรดน ้าต้นไม้หรือเทลงดินได้ 

ต่อมาคือสินค้าที่มีไม่กี่ช้ินในโลก เช่น ในกระบวนการย้อมผ้า ถ้าแช่ผ้าทิ้งไว้ต่างกัน
เพียงวันเดียว หรือนำวัตถุดิบมาใช้ต่างช่วงเวลา เช่น การเก็บผลมะเดื่อช่วงต้นปีและกลางปี 
เม่ือนำมาใช้ในวิธีเดียวกัน สีที่ได้อาจไม่เหมือนกัน เพราะสภาพอากาศ อุณหภูมิการเก็บใน
เวลาน้ันแตกต่างกัน จึงทำให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่าสินค้าที่ได้จะไม่ซ ้ากับใคร

“ผมว่าสินค้า OTOP ของไทย ค่อนข้างตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ถ้าอยากได้ของที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ ้าใคร มีเรื่องราว ฟังแล้ว
ภาคภูมิใจ ผมว่านี่แหละคือเสน่ห์ของ OTOP ไทย”

OTOP ไทยเป็นสินค้าที่มีความพิเศษ 
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อีกอย่างที่เหมือนกันของ TikTok และกรมการพัฒนาชุมชน คือทั้งสองต่างก็อยากเห็น
ความอยู่ดีกินดีของคนทำ OTOP แม้จะมีรูปแบบการทำงานที่ต ่างกัน แต่เมื่อมีเป้าหมาย
เดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะร่วมมือกันส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ในทกุมิติ

“สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน การได้ทำงานร่วมกับ TikTok จะทำให้ผู ้ประกอบการ 
OTOP มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เพราะผู้ผลิตมีเป้าหมายและทราบว่าเมื่อทำสินค้าออก
มาแล้วจะขายให้ใคร ซึ่งหากมองภาพกว้างสินค้า OTOP ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เมื่อส่งขายต่างประเทศผู้ผลิตก็มีรายได้ เกิดการจ้างงานในชุมชน และนำเงินที่ได้ไป
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่อไป เป็นการกระจายรายได้หลายต่อ 

“ดังน้ันผมจึงมองว่าการทำงานร่วมกันครั้งน้ีจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ OTOP และ
ประเทศชาติในระยะยาว” นายชัยวัฒน์ ฉายภาพของผลปลายทางที่วาดหวังไว้ ก่อนที่ชนิดาจะ
กล่าวถึงความตั้งใจทิ้งท้าย

“ในมุมของธุรกิจโครงการ #ช้อปได้ทุกถิ่น อาจไม่ได้สร้างรายได้ให้เราเป็นกอบเป็นกำ               
แต ่สร ้างความอ่ิมเอมใจให ้เราได ้มากกว ่า เพราะเป ็นสิ่งที่ เราอยากทำเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทย ซึ่งเรามองว่าในภาคเศรษฐกิจการเติบโตแบบแนวตั้ง หรือโตแค่ธุรกิจเดียว
อาจไม่พอ เราก็ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP ที่หลายคน
มองว่าเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่การพัฒนาทักษะดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเป็นการฝังเมล็ดพันธุ์ที่จะ
ผลิดอกออกผลในอนาคต และเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย”

ตามไปอุดหนุนสินค้า OTOP ไทยได้ที่ #ช้อปได้ทุกถิ่น บน TikTok หรือหากผู้ประกอบการ
ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ TikTok และ กรมการพัฒนาชุมชน
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GOAL TO GO

ขอขอบคุณ : https://capitalread.co/tiktok-otop/
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พช.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีคร้ังที ่2/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 5001 ช้ัน 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับฟังและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและ
ติดตามการขับเคล่ือนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในประเด็น ดังนี้

1. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

อ่านเพิม่เตมิ
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2. รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีบัญชี 2566 (ฉบับเบ้ืองต้น) 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 5.1
บทบาทคณะกรรมการบริหารเงินทุน 
หมุนเวียน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567
สิ้นไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

4. การบริหารจัดการหน้ีของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี มีจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการหนี้
เกินกำหนดชำระต ่ากว่าร้อยละ 10
จำนวน 10 จังหวัด ได ้แก่ จังหวัดนราธิวาส, 
นครนายก, ชัยภูมิ, อุทัยธานี, เชียงราย, ชลบุรี, 
ตาก, อ่างทอง, พิษณุโลก, สมุทรสงคราม และ 
พระนครศรีอยุธยา

5. การบริหารจัดการหนี้
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

6. รายงานผลข้อมูลการดำเนินการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7. รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ลูกหนี้

8. รายงานความก้าวหน้าการรับรองความมีอยู่จริง
ของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

9. ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) กองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 
2568 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

10. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
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รองอธบิดี พช. เปิดโครงการอบรมกฎหมาย
ที่เกีย่วขอ้งกบัการดำเนินงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี

วันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน

โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
พนักงานกองทุนผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน นโยบายการ
ดำเนินงานกองทุนฯ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนิติกร ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จำนวน 79 คน นักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน อกส.กทม. จำนวน 11 คน จำนวน
ท้ังสิ้น 166 คน ดำเนินการระหว่างวันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านเพิม่เตมิ
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การประชุมคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร คร้ังที ่1/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่
1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ช้ัน 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย ้าให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า ในการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สตรี นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรับเงินชำระคืนจากสมาชิก และสามารถหมุนเวียน
ออกไปให้กับพี่น้องสตรีได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าวอย่างสูงสุด

อ่านเพิม่เตมิ
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เรื่องเดน่ ประเด็นดงั รอบรัว้ กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ ผู ้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม เยี่ยมชม และให้กำลังใจกับกลุ ่ม ราชสีมากรอบรู ป                   
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ร่วมออกบูท
แสดงแล ะ จำหน ่ า ย สินค ้ า  ภ า ย ในงาน  VALENTINES.FLASH.SALE. ซ่ึ ง จั ด ร ะหว ่ า ง วันที่                   
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ

โดยนายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กล่าวว่า “ขอให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมงานในครั้งนี้ นำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม   
มีความรู้และความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของกลุ่มให้สามารถมาร่วมแสดง
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในโอกาสต่อไป เพราะโอกาสมีให้กับทุกกลุ ่ม ขอเพียงทุกกลุ ่มไม่หยุด               
ที่จะพัฒนา ซ่ึงกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสอย่างเต็มที่”

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู ้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่
ร่วมออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงานฯ ได้สมัครสมาชิกกองทุนฯ อีกด้วย

อ่านเพิม่เตมิ
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ขอเพียงผูห้ญงิมีโอกาส

ถอดประสบการณ์กลุ ่มต้นแบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยน 
กระบวนการทำงาน และปัจจัยสู่ความสำเร็จ ในวันนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะพาไปถอดบทเรียน
กับกลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีนำไปประกอบ
อาชีพแล้วประสบผลสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มอาชีพขยายกิจการเย็บผ้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสมาชิก ต.ท่าข้าม  
อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 

นางชลภัสสรณ์ สว่างฟ้า ประธานกลุ่ม ทำงาน
เป็นดีไซเนอร์อยู ่กรุงเทพฯ ได้ลาออกเพื่อกลับมา            
อยู่บ้าน จึงได้ริเริ่มงานเย็บผ้า โดยการชักชวนคน 
ในหมู่บ้านที่มีความสนใจ รักในงานเย็บผ้า และผู้ที่
อยากมีรายได้เสริมจากงานประจำ สอนให้ผู้ที่สนใจ
เย็บผ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงแรกมีค่าจ้างรายวัน
ให้กับสมาชิก เม่ือทุกคนที่สอนมีความชำนาญแล้ว  
ก็ส่งงานที่รับมาจากบริษัทต่างๆ ให้สมาชิกทุกคน 
จากน้ันได ้รวมกลุ ่มสตรีจำนวน .5 คนเพื่อเขียน
โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จำนวนเงิน.195,180.บาท เพื่อนำมาซ้ือ
วัสดุและอุปกรณ์ให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มจะมี เส้ือผ้าเด็ก ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย 
อายุต้ังแต่แรกเกิดถึง.15.ขวบ รับตัดตามออเดอร์ของ
ลูกค้า ออเดอร์แต่ละรายไม่ต ่ากว่า.500 ตัว ส่วนมาก
จะเป็นเส้ือผ้าที่นำไปติดย่ีห้อใหม่ และเป็นเส้ือผ้า                
ที่อยู่บนห้างสรรพสินค้าช่ือดัง 

การบรหิารจดัการเงนิทนุของกลุม่อาชพี 
1. กลุ่มนำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ จัดซ้ือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่สมาชิกทุกคนเพื่อให้สมาชิก                     

ทุกคนนำงานกลับไปทำที่บ้านได้ “จากเดิมที่เป็นอาชีพเสริม กลายเป็นอาชีพหลักของสมาชิก”
บางคนในกลุ่ม 

2. กลุ่มมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินทุน และมีการดำเนินงานตามแผนทุกครั้งที่มีการส่ัง 
ออเดอร์ หรือทางกลุ่มติดขัดปัญหาเรื่องใด ประธานกลุ่มจะเรียกสมาชิกทุกคนมาประชุม เพื่อให้ 
ทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ ทั้งในเรื่องผลกำไร การจัดสรร และการวางแผนซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติม 

3. กลุ่มมีการชำระคนืเงนิตรงตามกำหนดในสญัญา 
4. กลุ่มมีผลกำไรที่เกิดจากการบริหารจัดการเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งจากการรับออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้น 

และการออกบูธต่าง  ๆทั้งส่วนหน่วยงานราชการและภายในชุมชน จึงต้องขยายฐานผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 
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ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มไม่มีส ่วนผสมของ

วัตถุดิบที่เป็นอันตรายกับส่ิงแวดล้อม เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม จะทำจากผ้าฝ้าย                
ผ้าไหม จึงไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

2..กลุ่มมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ
กลุ่ม อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ และได้ขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์.OTOP.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
กลุ่มได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งส้ิน 5 ผลิตภัณฑ์ 
ได ้แก ่  เ ส้ือผ ้า เด็กจากผ ้าฝ ้าย ,  เ ส้ือผ ้า เด็ก 
(100%.polyester),  เสื้อผ ้าสำเร็จรูปเด็กชาย, 
เ ส้ือผ ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง และผ ้า มัดย ้อม                
(เส้ือมัดย้อม)

ด้านการพฒันาชอ่งทางการตลาด
1. กลุ่มมีแผนการพัฒนาช่องทางการตลาด

และดำเนินงานตามแผน 
2. สมาชิกกลุ ่มได้รับองค์ความรู ้ใหม่ๆ             

ในการพัฒนาช่องทางการตลาด สมาชิกกลุ่ม
เริ่มเรียนรู้ช่องทางการตลาดจาก google และ 
YouTube

3. กลุ ่มมีช่องทางการตลาดทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ซ่ึงกลุ ่มขายสินค้าผ่าน 
facebook , Shoppe 
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เม่ือปญัหา...สรา้งโอกาส

เสียงผา้จากปา่แป๋
ท่วงทำนองชีวิตของ กาชามาศ กีรติภูมิธรรม เปเรส ศิลปินผ้าทอจากเชียงใหม่

ที่ถักทอภูมิปัญญาไทยให้เป็นงานศิลปะจนดังระดับโลก

เร่ือง อนิรุทร์ เอ้ือวิทยาภาพ ภูพิงค์ ตันเกษม
แอน-กาชามาศ กีรติภูมิธรรม เปเรส หรือที่หลาย

คนคุ ้นชื่อเธอในนาม Kachama แอนคือศิลปินหญิงชาวไทย

จากเชียงใหม่เพียงไม่กี่คนที่สร ้างผลงานศิลปะจาก          

ผืนผ้า ผืนผ้าที่เธอได้ยินเสียงเพลงอยู่ในน้ัน แอนเล่าว่า 

เธอได้ยินเสียงในผ้ามาต้ังแต่เด็ก ๆ และชอบสัมผัสผ้า

ต่าง ๆ เธอหลงใหลเสียงที่ได้ยินจากผ้า จนนำเสียงจาก

เส้นใยผ้าแต่ละเส้นมาถักทอเป็นผืนผ้า เป็นบทเพลง และ

เป็นงานศิลปะ

ผืนผ้าของกาชามาศมักนำวิถีชีวิตชนเผ่าไทยภูเขา             

ในภาคเหนือ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อม มาเล่า

เป็นเรื่องราวร่วมสมัย ซึ่งเป็นอิทธิพลที่เธอได้รับจากวัยเด็ก 

แม้เธอเรียนที่กรุงเทพฯ แต่ทุก ๆ ปิดเทอมเธอจะย้ายมาอยู่

กับคุณแม่และคุณพ่อที่ เป ็นหมอชนบท ในตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่บ้านบนดอย เธอใช้

ชีวิตเรียบง่าย อยู่ร่วมกับชาวกะเหรี่ยง ลีซู และธรรมชาติ

เมื่อพ่อของเธอไปรักษาคนไข้ในหมู่บ้าน เธอมักตามไปด้วย 

เพื่อจะมีโอกาสได้เห็นการทอผ้าของแม่ ๆ ในหมู ่บ้าน 

รวมถึงภูมิป ัญญาการย้อมสีธรรมชาติที่เธอรู ้ สึกสนใจ 

ต่อมาเธอได้นำมาต่อยอดเป็นงานศิลปะของตนเอง ทำให้

งานของกาชามาศมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

และมีผู้คนจากทั่วโลกให้ความสนใจ ผลงานของเธอจงึได้ไป

จัดแสดงอยู่ในแกลเลอรี ในพิพิธภัณฑ์ ในโรงแรม ในกงสุล 

ในสถานเอกอัครราชทูต หรือกระทั่งอยู่ในออฟฟิศบริษัท

สถาปนิกชื่อดังของสิงคโปร์ อย่าง WOHA เป็นต้น
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เมื่อต้นปีที่ผ่าน กาชามาศ กีรติภูมิธรรม เปเรส ในวัย 58 ปี

ได้รับเลือกให้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี (Designer.of.the.Year

Awards) จากมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ร ่ วมกั บสำนักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งปีน้ีเธอจะจัดแสดงผลงานอีกจำนวน

มากทั้งในไทยและต่างประเทศ

น่ีจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำความรู้จักผลงาน

ศิลปะของกาชามาศ ผ่านเรื่องราวในชีวิตของตัวเธอ ชวีิตที่

เธอค่อย ๆ นำมาถักทอจนกลายเป็นผลงานศิลปะในนาม

ศิลปิน ‘Kachama’

เรานัดสัมภาษณ์ กับ แอน กาชามาศ โดยเธอขอให้

เราไปสัมภาษณ์กันที่บ ้านป่าแป๋ของเธอซึ่งอยู ่บนดอย                 

น่ันเป็นสถานที่ที่เธอรัก เป็นที่ที่มีความทรงจำดี ๆ และเป็น

จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ

“ไม่รู ้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันที่ทำให้เรารักผ้าขนาดนี้…” 

แอนเล่าเรื่องราวของเธอระหว่างการเดินทางบนเส้นทาง

คดเคี้ยว ซึ่งรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและชุมชนต่าง ๆ

“พ่อและแม่เคยเล่าให้ฟังว่าต้ังแต่เด็ก ๆ เวลาเราเห็น

ผู้หญิงแต่งตัวสวย ๆ เราชอบไปสัมผัสเส้ือผ้าของเขา หรือ

แม้แต่เวลานอน เราก็จะต้องนอนดูดผ้าเพ่ือให้หลับตลอด   

พอแม่เอาผ ้าไปซักก็ร ้องไห ้ เพราะกล่ินมันเปล่ียนไป                   

เวลาตามพ่อไปในหมู่บ้าน เราก็ชอบไปน่ังดูคุณยาย คุณป้าทอผ้า

“แม่เล่าให้ฟังว่าวันน้ันน้าของเราไปงานแต่งงาน น้าสวม

ชุดสวย ๆ แล้วเรากำลังกินช็อกโกแลต มือเลอะ ก็เอามือไปลูบ 

ไปขย้ีผ้าของน้าจนเลอะไปหมด น้าร้องไห้เสียใจเพราะจะไปงาน

แต่งอยู่แล้ว แม่ก็จับเรามาตีที่ทำให้น้าเสียใจ แล้วถามเราว่า

ทำไมไปทำเส้ือเขาเลอะ เพราะอะไรถึงไปลูบ ไปขย้ี
“มันมีเสียงเพลงอยู่ในผ้า แม่…” แอนตอบแม่ของเธอไปตามความจริงลูกของแกมันเป็นผีมาเกิด – ผู้เฒ่าคนหน่ึงใน

หมู่บ้านเคยบอกกับแม่ของ Kachama เช่นน้ัน

“แม่รู้สึกว่าเราประหลาดมาต้ังแต่เกิด เพราะเวลานอนเรามักเอามือก่ายหน้าผากเหมือนคนเฒ่าคนแก่ สมัยก่อน            

เขาเลยเชื่อกันว่าเราเป็นผีที่กลับมาเกิด ประกอบกับพอโตข้ึนมาหน่อย เราชอบแต่งตัวไม่เหมือนคนอ่ืน แม่ซื้ อทองให้ใส่               

ก็ไม่ยอมใส่ ไปเอาเส้นใย เอาหินอะไรมาห้อยพะรุงพะรังแทน ไม่ชอบคิดให้เหมือนใคร คนในหมู่บ้านที่ป่าแปเ๋ลยเรียกเราว่า แอนผีบ้า”
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สำหรับแอน ความแตกตา่งตัง้แตเ่ดก็ของเธอไม่เปน็ปญัหา 

เพราะนีค่อืตวัตน ประกอบกับทุก ๆ ปิดเทอมจากโรงเรียนที่

กรุงเทพฯ เธอจะย้ายมาอยู่กับพ่อและแม่ที่ป่าแป๋ ความเป็น

เด็กในเมืองกรุงที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ชนบทก็ย่ิงทำให้เธอ

แตกต่างจากเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน แต่ไม่ใช่ในทางไมดี่

“สำหรับเรา ไม่ว่าเวลาผ่านไปกี่ปี เราก็ยังคงรักป่าแป๋

ยังคงมีความทรงจำที่ดีกับที่น่ีเสมอ” แอนบอกกับเรา ขณะ

เราจอดรถแวะพักในชุมชนที่ป่าแป๋

“ช่วงแรกที่ย้ายมาที่น่ี เราพูดภาษากลาง ยังพูดภาษา
เมืองไม่ได้ แต่ชาวบ้านพูดภาษาเมืองกัน เขาก็มองว่าเราแปลก แต่ความแปลกในที่น้ี คือเขามองว่าเด็กคนน้ีฉลาด มาจาก

เมืองหลวง เวลาอยู่กับกลุ่มเด็ก ๆ เราจะเร็วกว่าคนอ่ืน เพราะเคยเห็นสิ่งที่เจริญในเมืองมาก่อน แลว้ก็นำมาเล่นกับเด็กที่น่ี 

“ด้วยความที่เราเป็นคนนำ เราอยากเป็นเจ้าหญิง เจ้าหญิงต้องสวย ต้องมีนางสนม ซึ่งก็คือพวกน้อง ๆ เราก็ใช้พวก

น้องไปหาดอกไม้มาทำเป็นเครื่องประดับให้เจ้าหญิง ปรากฏว่าน้องไปเก็บดอกหมามุ่ยมา เจ้าหญิงก็เอามาห้อยคอ คันมาก!” 

แอนหัวเราะสนุกให้กับความซื่อในวัยเด็กของตนเอง

“ไม่รู้ว่าตอนน้ันน้อง ๆ ไม่รู้หรือต้ังใจแกล้งกันแน่” เธอหัวเราะให้ความหลังอีกครั้ง “ความที่เรานำเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน

ได้ ทำให้ชาวบ้านมองว่าเรามีความสามารถ เราเลยใช้ใต้ถุนบ้านเปิดโรงเรียนอนุบาลช่วยเลี้ยงและสอนเดก็ ๆ ในหมู่บ้าน

ซะเลย ต่ืนเช้ามาพ่อแม่แต่ละคนก็จูงลูก ๆ มาให้เลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลย แม้แต่พ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) คนปัจจุบัน เราก็เคย

เลี้ยงเขาตอนเด็กนะ”

ระหว่างที่เธอจบประโยคน้ี ทำให้เราเข้าใจเหตุผลที่ต้ังแต่จอดแวะพักในชุมชน ทำไมถึงมีผู้คนเดินมาทักทายเธอเป็น

จำนวนมาก น่ันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ์ของเธอกับป่าแป๋ได้อย่างชัดเจน แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี

แล้วก็ตาม 

เราออกเดินทางต่อจนถึงบ้านไม้ยกสูงหลังเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่

ในหุบเขาบ้านของเธอมีไร่-สวนข้าง ๆ รอบล้อมด้วยป่า และมีป้าย 

Kachama เขียนไว้ตรงทางเข้า

“เราคิดถึงที่น่ี เรารักที่น่ีมาก มีอยู่วันหน่ึงตอน ม.1 ครูให้เขียน

เรียงความ เราเล่าเกี่ยวกับป่าที่น่ี นกยูง ดอกไม้ ผลไม้ป่า  วิถีชีวิตของ

ผู้คน ครูก็งงว่าเราไปอยู่ที่ไหนมา เด็กคนน้ีประหลาด เวลาให้เขียน

เรียงความจะเขียนแต่เรื่องที่ป่าแป๋เสมอ เราอยากใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่

ที่นี่ อยากทำพืน้ทีเ่วริก์ชอ็ปสอนสิ่งที่เรารู้ให้คนที่สนใจ และสั่งพี่น้องไว้

ว่า ถ้าเราตาย ให้เผาเราที่ตรงนี้ ให้จิตวิญญาณของเราอยู่ที่นี่”
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ชีวิตในวัยเด็กครึ่งหน่ึงของเธอจึงอยู่ที่ป่าแป๋ พอถึงวัยใกล้จะ

สอบเข้ามหาลัย เธอไม่ได้กลับมาที่น่ีเพ่ือเตรียมตัวสอบ ซึ่ง

เธอได้ทุนเดินทางไปศึกษาด้านภาษาญี่ปุ ่นที่ประเทศญี่ปุ ่น 

และเรียนต่อด้านมัณฑนศิลป์ (Interior.Design).ที่ .Tokyo 

Mode.Gakuen.วิทยาลัยในย่านชินจูกุ พอจบการศึกษาก็มี

โอกาสเข้าไปทำงานออกแบบให้เครื่องแต่งกายแบรนด์ใหญ่

เจ้าหน่ึงของญี่ปุ่นอยู่หลายปี สมัยทำงานที่ญี่ปุ่น เธอมีโอกาส

เห็นผ้าต่าง ๆ ที่บริษัทส่ังซื้อมาจากยุโรป ทันใดน้ันเอง 

เสียงที่เธอเคยได้ยินเมื่อครั้งยังเด็กก็กลับมาแว่วดังอีกครั้ง –

เสียงของผ้าทอมือของป้า ๆ แม่ ๆ ที่ป่าแป๋
“พอเราเห็นผ้าของยุโรป เราพบว่าความจริงแลว้ผ้าไทยกม็ี

คุณภาพที่สูเ้ขาไดน้ะ แต่ทำไมมลูคา่ผา้ไทยถงึสูเ้ขาไมไ่ด ้

ตอนน้ันเลยตัดสินใจขอหัวหน้ากลับมาเชียงใหม่ โดยเราจะ

เป็นคนหาผ้าที่คนในชุมชนทอ มาพัฒนาออกแบบเป็น

เครื่องแต่งกายต่าง ๆ แล้วส่งกลับไปให้เขาขายที่ญี่ปุ่น”

ท้ายที่สุด ด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่าง งานน้ันของเธอ

ไม่ได้ไปต่อ ประกอบกับการได้กลับมาเห็นป้า ๆ  แม่ ๆ ทอ

ผ้าอีกครั้ง น่ันเท่ากับจุดประกายความฝันในวัยเด็กของเธอให้

กลับมาโชติช่วงอีกครั้ง “เราอยากทอผา้”

แอนตัดสินใจลาออกจากงาน กลับตามฝันวัยเด็กที่ประเทศไทย ด้วยการเดินทางไปเรียนรู้การทอผ้า ย้อมผ้า เย็บปัก

ถักร้อย กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และชวนมาทำงานผ้าด้วยกันในนาม Kachama

“งานแรกของเรา เราเลอืกทำผา้ทอภมูปิญัญาของกะเหรีย่ง เราเชื่อมั่นว่าจะนำผ้าเหล่าน้ันไปเสนอขายให้บริษัทซึ่งเรา

เคยทำงานที่ญี่ปุ่นได้แน่นอน เราเอาผ้าใส่กระเป๋า แล้วบินไปเสนอขายด้วยตนเอง ปรากฏว่าเขาไม่เอา เพราะไม่ตรงกับ

คอลเลกชันของบริษัทในปัจจุบัน เราเคว้งเลยนะ เงินเก็บทั้งหมดก็ใช้ไปกับการทำงานผ้าเซตน้ีและค่า เดินทางมาญี่ปุ่น

หมดแล้ว ตอนน้ันเราไม่รู้จะไปไหน เลยลากกระเป๋าไปที่โรงอาบน ้าสาธารณะ ไปนอนแช่น ้า และรออยู่ที่ น้ันจนเช้า เพ่ือวัน

ถัดไปจะบินกลับไทย

ติดตาม “คนทอผ้า แค่ฟังเสยีงกีก่ร็ูแ้ลว้วา่ทอสวยหรอืไมส่วย”ไดใ้นฉบบัหนา้คะ่
ขอขอบคณุ : www.readthecloud.co
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